
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  3  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

********************** 

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นางวิจิตร  ดวงแก้ว สมาชิกสภา อบต. วิจติร  ดวงแก้ว 

19. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นางส ารวย  คชลัย ผอ.รพ.สต.โนนสะอาด ส ารวย  คชลัย 

8. นายถนอม  กัดโกนา ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเป็ด ถนอม  กัดโกนา 

9. นายบรรจง  รินไธสง ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสะอาด บรรจง  รินไธสง 

10. นายสนั่น  ห่อยไธสง ผญบ.โนนศิลา สนั่น  ห่อยไธสง 

11. นายสมศักดิ์  ขึ้นนกขุ้ม ผช.ผญบ.โนนสะอาด สมศักดิ ์ ขึ้นนกขุ้ม 

12. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่ ประยุทธ  กันโยทา 

13. นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นพดล  พลธรรม 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  13  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่      

มีผู้เข้าประชุม  จ านวน  19  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  13  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุม  จึงขอเรียนเชิญท่าน  

นายบุญจันทร์  เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพระรัตนตรัย  

และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระอีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ -   เรื่องในวันนี้ผู้วา่ราชการชัยภูมิออกเยี่ยมชมไร่พ่อทองอนิทร์  ศูนย์การเรียนรู้ต าบล 

     ท่าใหญ่ 

- เรื่องภัยแล้งน้ าอุปโภคบริโภค  ถ้าขาดก็ท าเรื่องขอน้ าจาก  อบต.  ได้  และให้สมาชิก

หรอืผูร้้องขอรอช่วยผู้น าส่งน้ าด้วย  เพราะอยู่คนเดียว 

ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเป็ด  แจง้เรื่องการช่วยเหลือผูป้ระสบอัคคีภัยใน  ม.10  ของกลุ่มทางโรงเรียน  ศูนย์ช่วย 

เหลือผู้ประสบอัคคีภัยชว่ย  20,000.- บาท  ครับ  

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมมที่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่ครับ  ถ้าไม่มผีมขอมตริับรองรายงานครั้งที่

แล้วครับ 

   มตริับรองเป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    4.1  เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่  1  (พ.ศ. 2561 – 2565)  อบต.ท่าใหญ่   

อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ   

ประธานสภาฯ  เชญินักวิเคราะหเ์สนอแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

นายนพดล  พลธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชี้แจงเหตุและผลในการบรรจุใหมเ่ข้าในแผน  เพื่อแก้ไข 

ปัญหาใหพ้ี่นอ้ง  ซึ่งแต่ก่อนไม่มใีนแผนขอสภาฯ  พิจารณาตามเอกสารอยู่ในเมื่อของท่าน

สมาชิก 

นายก อบต.  ตามที่นักวิเคราะหน์โยบายและแผน  เสนอให้สภาฯ  พิจารณาในการด าเนินการของ 

ท้องถิ่น  โครงสร้างพื้นฐานต้องมีอยู่ในแผนแต่การแก้ไขปัญหาใหพ้ี่นอ้งประชาชนต้อง

เพิ่มเติมเข้าในแผนเพื่อให้ดียิ่งขึ้น 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมีท่านใดสงสัยอะไรบ้าง 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เสนออยากใหเ้จ้าของพื้นที่ช้ีจุดว่า  ถนนสายไหนถึงไหน 

นายค าแปลง  นะวะศรี   ส.อบต.  ม.6  ชีแ้จงตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ให้ที่ 

ประชุมรับทราบ 

นายก  อบต.  แผนที่มีอยู่ในเล่มก็มีอยู่แล้ว  โครงการที่ไม่อยู่ในแผนก็เพิ่มเติม  เพื่อแก้ไขปัญหาตาม 

รายงานการประชุมประชาคมของหมูบ่้านและฝ่ายปกครอง , สมาชิก  เพิ่มเข้ามาเพื่อให้

ปรากฏอยู่ในแผน  วัตถุประสงค์  เป็นการเพิ่มเพื่อรับงบประมาณจากส่วนอื่นหรอืในพืน้ที่

ของเรา 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ส.อบต.  ม.10  ปรึกษาเพื่อท าความเข้าใจร่วมกัน  ในโครงการในแผนเพิ่มเติมจะไม่ซ้ าซ้อน 

กันหรือครับ 

นายก  อบต.  ในแผนเพิ่มเตมินั้น  ม.6  นั้นก็อาจจะไม่ได้รับงบประมาณ  แตเ่ข้าแผนเพื่อรอรับ 

งบประมาณจากที่อื่น  เพื่อใหม้ีปรากฎอยู่ในแผน 

นายสมใจ  ดาหนองเป็ด ส.อบต.  ม.10  ผมได้สังเกตุแผนฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ท าไมไม่น าเอาแผนเก่าใน 

ปีที่ผา่นมา  มาดูรายละเอียดครับ 

นายก  อบต.  แผนเก่าที่ปรากฏในแผนปีใดก็แล้วแต่ขอใหม้ีอยู่ในแผน  ตามที่เพิ่มเติมไม่มอียู่ในแผนปีใด 

เลย  ประเด็นเรื่องของแผน  เจา้หน้าที่หารอืกันแล้ว  ถ้าไม่มอียู่ในแผน  ท่านติดตอ่ปรึกษา

กับนักวิเคราะหใ์ห้บรรจุในแผนก็ได้  ขบวนการตอ้งผา่นสภาฯ  เพื่ออยู่ในแผนโครงการที่

อยากได้อยากเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาใหป้ระชาชนก็เพิ่มได้เลย  เพื่อให้เกิดความรวดเร็วใน

การแก้ไขปัญหา  บริหารพร้อมที่จะด าเนินการ 

นายคมสันต์  นาสมพงษ์  ส.อบต.  ม.3  ในโครงการที่ไม่แน่ใจว่าอยู่ในแผนให้มาดู  ถ้าไม่มีก็ใหด้ าเนินการขอเพิ่มได้ 

ใช่ไหมครับ 
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ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมีท่านใดอยากถามอะไรหรอืไม่  ในเมื่อไม่มี  ผมขอถามมตใินการบรรจุ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 

   มตเิป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

   4.2  เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณตั้งจา่ยใหม่ 

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายก  อบต.  ชีแ้จง 

นายก  อบต.  ชีแ้จง 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่  9/2563 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   28  มกราคม  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน  1  รายการ 

กองคลัง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารงานคลัง 

งบบุคลากร 

หมวดรายจา่ย  เงนิเดือน  (ฝา่ยประจ า) 

ประเภทรายจ่าย  เงนิเดือนพนักงานส่วนต าบล  

- เพื่อจา่ยเป็นเงินเดือนให้แก่ขา้ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน  34,000.-  บาท 

โอนลด  จ านวน  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  34,000.- บาท  ( สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   โอนมาตัง้จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 

ส านักงานปลัด 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

งานบริหารทั่วไป 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑส์ านักงาน   

1. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้เก้าอีผู้้บริหาร จ านวน  2  ตัว   เป็นเงิน  6,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- เก้าอีส้ านักงาน 

- พนักพิงและที่นั่ง  ขึ้นโครงเหล็กและพลาสติกบุฟองน้ าหุม้หนัง  PU Leather 

- พนักพิงสูงรองรับช่วงล าคูและศีรษะ 
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- ที่วางแขนบุฟองน้ าหุม้หนัง  โครงอลูมเินียมขึน้รูป 

- ขาอลูมิเนยีม  5  แฉก  ล้อพลาสตกิคู่  (PP/PU)  สีด า 

- สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว 

- ปรับระดับเก้าอี้ระบบ  Gas Lifting 

- รองรับน้ าหนักได้สูงสุด  80 – 100  กก. 

- สีด า 

ประเภทรายจ่าย  ค่าครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

2. เพื่อจา่ยเป็นค่าจัดซือ้กล้องวงจรปิด  พร้อมติดตั้ง จ านวน  1  ชุด      

เป็นเงิน  28,000.- บาท 

คุณลักษณะพืน้ฐาน 

- กล้อง  CCTV  พร้อมตดิตั้ง 

- DVR  cppluss  8  ch 

- กล้อง  cppluss  2.0  pixel  8  ตัว 

- HDD 2 TB 

- สาย RG6  100  m. 

- อุปกรณ์อื่นๆ 

- Rack  Cabinet ๖U (40 cm.) 

รวมโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิน้   

34,000.- บาท  (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากค่าครุภัณฑ์ส านักงานและค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้        

แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์  ดังนั้นจึงขอโอนมาตั้ง

จา่ยเป็นรายการใหม่  จ านวน  2  รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา    

   (นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดซักถามหรอืไม่ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์ ส.อบต.  ม.7  เสนอว่าไมม่ีขอ้ติดใจ  เห็นด้วยในการโอนงบประมาณมาตั้งจา่ยเป็น 

รายการใหม่ 

ประธานสภาฯ  ในเมื่อไม่มที่านใดซักถามอีก  ผมขอถามมตใินการอนุมัตใิห้บริหารโอนงบประมาณรายจ่าย   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มาตั้งจา่ยเป็นรายการหใหม่ 

มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์  19  ท่าน 

4.3  เรื่องการขออนุมัตโิอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย 

ประธานสภาฯ  เชญิ  นายก  อบต.  ชีแ้จง 

นายก  อบต.  ชีแ้จงตอ่ที่ประชุม 

แบบขอเสนอญัตติ 

ญัตติที ่2/2563  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   28  มกราคม  2563 

เรื่อง   ขอเสนอญัตติ 

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  การขอ

อนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่าย  เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ได้

พิจารณา  ดังตอ่ไปนี้  

   โอนลด  จ านวน    1  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทรายจ่าย  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

- เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก  6  ล้อ  ตดิตั้งเครนไฮดรอลิก  พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   

ตั้งไว้  2,300,000.- บาท  โอนลด  เป็นเงิน  1,600,000.-  บาท 

รวมโอนลด  1  รายการ  เป็นเงินทั้งสิน้  1,600,000  บาท  (หนึ่งลา้นหกแสนบาทถ้วน)   

   โอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ 

แผนงานเคหะและชุมชน 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

งบลงทุน 

หมวดรายจา่ย  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

ประเภทรายจ่าย  ค่าบ ารุงรักษา  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้   

584,169.- บาท  ไม่มคีงเหลือ 
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- โอนเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซม สิ่งก่อสรา้งต่าง  เป็นเงิน  600,000.- บาท 

งบเงินอุดหนุน 

หมวดเงินอุดหนุน 

ประเภทเงนิอุดหนุนกิจการเป็นสาธารณประโยชน์ 

เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดง  ตั้งไว้  300,000.- บาท   

- โอนเพิ่มเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  เป็นเงิน  1,000,000.- บาท 

รวมโอนเพิ่ม 2 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิน้  1,600,000.- บาท (หนึ่งลา้นหกแสนบาทถ้วน) 

เหตุผล 

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

2563  แผนงานเคหะและชุมชน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่ดิน

และสิ่งก่อสร้าง  แต่งบเงินอุดหนุนหมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินอุดหนุนกิจการเป็น

สาธารณประโยชน์  เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองบัวแดงไม่เพียงพอ  จึง

โอนเพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนต าบลและเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน  ดังนัน้จงึขอโอนเพิ่ม  จ านวน  2  รายการ 

ข้อกฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ. 2543  หมวด 4  การโอนและ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ข้อ 27  “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า

ครุภัณฑ ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่เพื่อพจิารณาต่อไป 

   ขอแสดงความนับถือ 

   โกสิต    บุญเสนา      

(นายโกสิต    บุญเสนา) 

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

   ชีแ้จงเพิ่มเติม  หนว่ยไฟฟ้าจะมาวันที่  5  มาส ารวจพืน้ที่ใหส้มาชิกออกพืน้ที่พาช่างไป 

ส ารวจเพื่อจะด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแสงจันทร์  ท่านติดเองได้แต่ต้องให้การไฟฟ้า

รับรองก่อน 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอใหม่ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเสนออะไรหรือไม่ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า  ส.อบต.  ม.9  เสนอในการช่วยเหลอืครอบครัวผูส้บปัญหาอัคคีภัย  ครอบครัวละ 20 บาท 

นายเสาร์  เต้หนองเป็ด  ส.อบต.  ม.1  สอบถาม 
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- เรื่องท่อประปาหมูบ่้านนายเสนอไปถึงบ้านนายประเสริฐ 

- ประปา  ม. 1  คุ้มโนนกระต่าย  ของบประมาณด าเนินการด้วยครับ 

นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง  ส.อบต.  ม.2  ถามเรื่อง 

- ขยายเขตประปาคุ้มท่าแจง้ 

- ซ่อมถนน  ท่อขาด  1  ท่อน 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- คุ้มโนนกระต่าย  ไฟฟ้า  เอาไว้ใชเ้พราะต้องใช้งบประมาณเยอะ 

- เรื่องน้ าประปาก็จะให้ช่างไปประมาณการสร้างหอสูง  ส าหรับท าประปาโซล่าเซล    

ไม่รู้วา่จะเจาะบ่อบาดาลออกหรือเปล่า 

- ส าหรับโครงการในข้อบัญญัติ  ประมาณอาทิตย์หน้าเริ่มด าเนนิการ 

- เรื่องช่วยเหลือบ้านผู้ประสบอัคคีภัยนั้น  อบต.  ได้ช่วยเหลือ  30,000.- บาท  ในการ

ช่วยเหลือก็ต้องเสนอปกครองปรึกษาหารือกันต่อไป 

- ม.2  คุ้มท่าแจ้งในวันพรุ่งนีใ้หท้่านเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  ขอขอบคุณสมาชิกและบริหารที่อนุญาตใหก้่อสร้างวัดครับ 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  เชิญบริหารลงพื้นที่ในการขอไฟฟ้าแรงต่ า  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ 

ประชาชน 

ประธานสภาฯ  เรื่องการช่วยเหลือครอบครัวผูป้ระสบอัคคีภัย  ชาวบ้านก็ได้รวบรวมทรัพย์สินและ 

เครื่องนุ่งห่มบริจาคกันทุกหมูบ่้าน 

นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ ส.อบต.  ม.1  ในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยไม่มีปัญหา  ดิฉันเป็นประธานกลุ่ม 

สตรีสากลได้รวบรวมและมอบเพื่อช่วยเหลือตอ่ไป 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เรื่องเร่งดว่น  ทรายในล าน้ าเจาอยากใหบ้ริหารออกไปดู  เพราะทรายติด 

หนา้เขื่อนเยอะมากครับ 

นายณัฐพงษ์  ป้องขันธ์   ส.อบต.  ม.7  ขอขอบคุณที่บริหารสภาที่ให้รถแม็คโครไปเกลี่ยดิน 

ประธานสภาฯ ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดอยากเสนออะไรอีกหรือไม่  เราก็ประชุมกันพอสมควรแก่เวลาแล้ว    

ถ้าไม่มีท่านใดซักถามผมขอเสนอปิดประชุม  และผมต้องขอขอบคุณผู้เข้าประชุมและ

ผูเ้ข้าร่วมประชุม  ในวันนีค้รับ 

ปิดประชุมสภา เวลา  15.30  น. 

 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
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       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยวิสามัญ  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  3  

กุมภาพันธ์  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 


